

เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลกแล้วว่าพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านการเกษตร ด้านอนุรักษ์ แก๊ส และ พื้นฟูทรัพยากรดิน อันเป็นพื้นฐานหลักของการดำรงอยู่ของสิ่งมีชีวิต ที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเลี้ยงประชากรโลก จะเห็นได้จากที่ผ่านมา พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ขจัดซึ่งความยากจนและความหิวโหยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง จนองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก หรือ World Soil Day เพื่อเทิดพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 หลายหน่วยงานได้จัดทำโครงการเทิดพระเกียรติโดยเฉพาะหน่วยงาน



กรมพัฒนาที่ดิน ในเวลา 19.19 น. ณ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมรับสัญญาณถ่ายทอดสดจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงด้วย

๕๕ **รัฐบาล-กระทรวงเกษตรฯ จัดใหญ่**

ในนามของรัฐบาลไทยได้ใช้พื้นที่ท้องสนามหลวง จัดงานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา โดยมีหน่วยงานต่างๆ ร่วมในครั้ง นี้ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่ง นายปดิพัทธ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บอกว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับรัฐบาลภายใต้กรอบแนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพอหลวงของแผ่นดิน” ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-6 ธันวาคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อเกษตรกรไทย

ในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้น้อมนำพระราชกรณียกิจ

จัดใหญ่ทั่วหล้าห้ำหั่นความหาราชัน
สดุดีสุดยอด 'กษัตริย์นักเกษตร'

สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงองค์การระดับสากลก็มี การร่วมจัดงานเฉลิมพระเกียรติเช่นกัน

๕๕ **5 ธันวาคม “วันดินโลก” ปีหน้าจัด “วันดินสากล”**

ที่เห็นได้ชัดคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมดินและปุ๋ยแห่งประเทศไทย สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือเอฟเอโอ ในฐานะหน่วยงานหลักในการผลักดันการจัดตั้งวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558 ได้ร่วมจัดงาน “ตามรอยปฐพีได้ฤทธิพระบาท นักวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยธรรม” นี้ขึ้นมา เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2557 และเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการทรงงานด้านการแก้ปัญหาทรัพยากรดิน นอกจากนี้จะมีการจัดงานปีดินสากล ในปี 2558 ที่จะจัดการเฉลิมฉลองพร้อมกันกับที่กรุงโรม ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของ เอฟเอโอ และนครอิตาลี ซึ่ง



ปดิพัทธ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา

๕๕ **จัด 4 โชนในงาน “ตามรอยปฐพีได้ฤทธิพระบาท”**

นายอภิชาติ จงสกล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวว่าการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2557 “ตามรอยปฐพีได้ฤทธิพระบาท นักวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยธรรม” ณ สวนหย่อมรูปตัวยู กรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างวันที่ 3-5 ธันวาคม ถือเป็นการจัดกิจกรรมวันดินโลก และปีดินสากลอย่างเป็นทางการครั้งแรก นับจากองค์การสหประชาชาติมีมติรับรองให้วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันดินโลก เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงทุ่มเทพระวรกาย พระสติปัญญา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ขจัดซึ่งความยากจนและความหิวโหยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

สำหรับกิจกรรมภายในงานตลอดระยะเวลา 3 วัน มี 4 ส่วนด้วยกันคือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรดินของประเทศไทย ส่วนที่สอง ในวันที่ 4 ธันวาคม เป็นการจัดการบรรยายพิเศษ ประชุมเสวนาวิชาการเรื่อง “วิกฤติทรัพยากรในดิน” และเรื่อง “เราจะรักษาทรัพยากรในดินได้อย่างไร” และในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นการเสวนา “เรื่องเล่าวันดินโลก 5 ธันวาคม และปีดินสากล ปี 2558” โดยมีผู้แทนจากสำนักงานองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติร่วมด้วย

ส่วนที่สามเป็น กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การประกวดร้องเพลงเทิดพระเกียรติ “นักวิทยาศาสตร์เพื่อมนุษยธรรม” ที่นำเสนอใจทรงงานชิ้นเล่นเกมออนไลน์ IM Farm และส่วนที่สี่ ในวันที่ 5 ธันวาคม เป็นพิธีการจุดเทียนชัยถวายพระพรองค์การบริหาร



อภิชาติ จงสกล ใช้เกมออนไลน์ IM Farm

ของพระองค์มาร้อยเรียงและนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการที่มีชีวิตภายใต้กรอบแนวคิด “ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพอหลวงของแผ่นดิน” จัดนิทรรศการพร้อมทั้งจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์คุณภาพบริเวณหน้ากระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่แยก จปร. ตลอดไปจนถึงสะพานผ่านพิภพลีลาศ โดยเนื้อหาที่นำเสนอจะแสดงถึงการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าในมิติต่างๆ ของการเกษตร โดยงานนี้จะมีกรมต่างๆ ในกระทรวงเกษตรฯ จะร่วมจัดงานที่แตกต่างกันไป

๕๕ **พิพิธภัณฑ์เกษตรฯจัด “มหกรรมในหลวงรักเรา”**

ส่วนสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นางจากรัฐ จงพุดศิริ ผู้อำนวยการ ในฐานะผู้อำนวยการ บอกว่า พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ เตรียมจัดงาน “มหกรรมในหลวงรักเรา” ภายในแนวคิด “รักพ่อของประชาชน รักประชาชนของพ่อ” ระหว่างวันที่ 3-7 ธันวาคมนี้ เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ตลอดจนต้องการให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งใหญ่มากของในหลวงที่ทรงมอบให้ปวงชนชาวไทย ภายในงานจะมีการรวมพลังตั้งจิตสดมภ์ต่ออัญมณีให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระพละทานมัยสมบูรณ์แข็งแรง และนิทรรศการที่เกี่ยวกับเกษตร

นับเป็นเรื่องที่น่าปิติยินดีและน่าปลาบปลื้มยิ่ง สำหรับพสกนิกรชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระอัจฉริยภาพในหลายๆ ด้าน ซึ่งล้วนแต่เพื่อสนับสนุนและส่งเสริม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน ขจัดซึ่งความยากจนและความหิวโหยบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงจนเป็นที่ยกย่องในระดับสากล